

Hộp nh phúc xót xa

Tác Giả: Phm Tín An Ninh
Thứ Ba, 07 Tháng 8 Năm 2012 21:12

Tôi vô cùng ngạc nhiên, khi nhận được một thiệp mời đám cưới đi qua đường bưu điện, danh tánh nhà trai, nhà gái và cả cô dâu chú rể đều xa lạ.



Giờ này giờ phút này “đi tìm danh” tất cả bà con, bè bạn xa gần, vợ chồng tôi và mấy đứa con cũng cố gắng tìm ra “tổng tích” họ là ai. Nghe bạn bè kể lại, một số không ít người nói Việt mình thích có nhiều thiệp khách tham dự tiệc cưới của con cháu. Khách càng đông càng chứng tỏ được thể giá của gia đình. Vì vậy có người chỉ giúp ai ở đâu đó một lần thoáng qua, cũng có thể trở thành “quan viên” hai họ. Giờ này giờ phút này, cái vòng quay cuộc đời bé và hiện tại này, muốn tìm ai, có việc gì cần đến thì nên kiên nhẫn giám hộ vào guleside gõ cái tên là có ngay số phone và địa chỉ. Cũng có thể là do một ông bà khách nào đó được mời nhưng họ báo không thể tham dự được nên vợ chồng tôi được chọn để “điền vào chỗ trống” cho có đầy đủ ý nghĩa” chẳng?

Địa chỉ mà chúng tôi được đưa là một nhà hàng Tàu sang trọng nằm ngoài ô thành phố Oslo, không xa nơi tôi ở. Ngày đám cưới còn hơn một tháng, nhưng tôi đúng vào ngày mà vợ chồng tôi phải sang London thăm vợ chồng cô con gái và mừng thôi nôi cho cháu ngoại. Vé máy bay đã “bức” rồi. Vợ chồng cô con gái cũng đã lên ý để đón chúng tôi. Nên dù có biết cha mẹ hay cô dâu chú rể có tên trong thiệp mời chẳng nữa, chúng tôi cũng không thể tham dự được, huống hồ tôi là một người nào đó không quen. Thấy tôi phân vân, bà xã cầm tấm thiệp màu hồng vứt vào kệ sách, lên cửa sổ nói “forget it !”

Sáng hôm Bữa, một tuần sau đó, khi đang sắp xếp hành lý, nghe điện thoại reo, tôi bấm máy lên nghe, nhưng không thể nhận ra giọng nói bên kia đầu dây. Một người đàn bà, tên gọi thì tôi tên Bích, rất lạ phép khi hỏi đúng cả tên họ của tôi.

- Vâng, đúng là tôi, nhưng chỉ có thể nói rõ hơn về chúng tôi không, vì xin lỗi tôi không nhớ ra.
- Em là Bích Kiều đây, Lê Thị Bích Kiều, mà khi mới sang Na-uy, anh làm thông dịch giúp em đó. Tên em trong thiệp mời đám cưới là Yvonne Bich, chính anh chị đã nhận được. Em đổi tên này sau khi có cuộc hôn nhân Na-uy.

Họnh phúc xót xa

Tác Giả: Phm Tín An Ninh
Thứ Ba, 07 Tháng 8 Năm 2012 21:12

Tôi giott mình nh ra ngay. Mcc dù trong thoi gian làm thông đoch, giúp khá nhiu bà con ngoi i Viott mii đon đonh c, có biott bao nhiêu cái tên làm sao nh htt. Hn nna cũng đã hn 25 năm rii còn gì. Nhng đoc biott, Lê Th Bích Ki u thì tôi không th nào quên. Sau khi thăm hoi, Bích Ki u xin đoc đon thăm v chng tôi vào lúc bnn gi chiu. Cô bo, gp nhau s có biott bao nhiêu điu mu n nói.

o O o

Thoi gian còn tr i t n n Bataan bên Phi Luot Tân, tôi may mn đoc ch n làm ph giog cho các l p h c tiog Nauy. Đoc th y cô d y kèm riêng, và nh ph giúp mii ngày trong các l p h c cũng nh làm thông đoch btt đoc dĩ cho nhng thuy n nhân mii đon đon, nên tôi có mtt s v n liog tiog Na-uy, mtt thog ngôn ng hoàn toàn xa l v i h u h t ngoi i Viott nam lúc y. Và cũng nh cái v n bì bõm này, khi sang đonh c Na-uy, tôi đoc ch n làm thông đoch t m thoi cho Phòng Xã Hoi và S Cnh Sát th xã, n i gia đình tôi t m c. Thoi gian này Na-uy nh n mtt s l og khá đong thuy n nhân đoc tàu Na-uy vtt trên bi n và mtt s troog ng h p nhân đoc khác.

Nói là thông đoch ch th c ra ch giúp bà con làm h s, khai lý lch S Cnh sát, xin tro c p Phòng Xã Hoi, ho c gp bác sĩ, nha sĩ, hay vào bnh vi n khám và cha bnh. Cũng qua công vi c này, tôi mii th y rõ Na-uy là mtt qu c gia giàu lòng nhân đoc, m rtt r og vòng tay, đ i x quá ttt v i nhng ngoi i t n n mà h c u vtt, c u mang. Công vi c nhn nhã mà l og bng cũng khá, l i còn đoc c hoi trau đ i ngôn ng m i, nên sau này, khi đã đoc chính th c nh n vào h c và đi làm trong ngành ngân hàng bu đin, tôi v n xin gi cái “job” ph này, nhng ch làm thêm ngoài gi hành chánh.

Tuy nhiên, bên cnh nhng điu vui y, tôi cũng b “tai n n ngho nghiop” không ít. Đoc biott khi phoi thông đoch cho nhng bà con mà tàu ca h b b n hoi t c t n công. Nghe h k nhng cnh nghiott ngã, thog tâm trên bi n, tôi v a không nén đoc c xúc đog v a ngoi i ngùng khi phoi thông đoch l i bng tiog Na-uy. Hn nna lúc y tôi cũng ch a có đog ngôn t đ di n đtt nhng điu “t nh”.

Ngày y có mtt Vi n Tâm Th n dành riêng cho ngoi i t n n, nm trong Vi n Đ i H c Oslo, do bác sĩ Hauff, cũng là mtt giáo s tâm lý h c, điu hành. Ông là v bác sĩ có lòng nhân h u và rtt t n tâm v i ngho nghiop. Nhng ngoi i t n n gp điu u không may, b hoi t c đánh đ p h m hi p, hay b mtt ngoi i thân trên đog vtt bi n, đ u đoc ông t n tình thăm nom, chăm sóc cũng nh can thi p C quan Di Trú cho u tiên bo lãnh gia đình và S Xã Hoi c p thêm nhiu u

Hồnh phúc xót xa

Tác Giả: Phm Tín An Ninh
Thứ Ba, 07 Tháng 8 Năm 2012 21:12

phòng ng tiến sinh hoạt, giới trí. Tôi sợ nhất là nhng lúc phải làm thông dịch ông tâm tình, khuyên giới, an ủi nhn nhân, mà thời gian có khi kéo dài cả mtt vài ngày. Bị vln liếng tiếng Na-uy còn quá nghèo nàn, làm sao tôi có thể truy n đtt đtt c nhng gì ông muốn nói. Có ln nghe ông đn dò trtt c khi làm vi c:

- Đây không phải mtt cuộc nói chuyện bình thường mà là mtt ca đi u trtt. Có đi u, nhng bnh nhân này chúng ta không cần bnh thu c mà cần bnh ngôn ngữ. Mà ngôn ngữ cần tôi thu c lo i ăn đong, thì làm sao giúp ông cần lo i bnh đtt c biết trtt m kha này. Nhi u ln tôi xin tt chtt i, nhn mình không đtt khtt năng, nhng Phòng Xã Hội không tìm đtt c ngtt i thông dịch khác, và bác sĩ Hauff cần gtt đtt u btt o là ông tin tt tt ng tt tôi. Cu i cùng tôi phải yêu cần ông nói thtt chtt m và dùng nhng tt tt ngtt đtt i đtt n gi tt đtt tôi hiểu rõ, và nhất là không hiểu ln m, nhng gì ông nói.

o o o

Mtt hôm tôi đtt c Văn Phòng Xã Hội cho biết, phải đi theo bà Kari Mette ra phi trtt ng Fornebu đón mtt ngtt i tt tt n đtt c biết, đtt c Na-uy nhn nhân đtt o tt mtt trtt i tt tt n Thái Lan. Ngtt i này đtt c đtt a thtt ng tt Thái Lan đtt n Na-uy, mà không qua trtt i tt tt n chuytt n tt p Bataan, nhng nhng ngtt i khác. Bà Kari Mette làm vi c cho mtt nhà thờ công giáo, nhng vì có nhi u khtt năng và uy tín, nên đtt c yêu cần kiêm nhi m đtt i đtt n cho Sĩ Ttt Ntt n trong khu vtt c thtt xã.

Chúng tôi đtt c vào tt n cần cần gate máy bay. Ngtt i mà chúng tôi đón hôm nay là mtt cô con gái trtt, ngtt i trên xe lăn, trên ngtt i choàng mtt tt m chtt mtt ng, đtt c mtt cô tt p viên hàng không đtt y ra giao cho chúng tôi cùng túi hành lý nhtt và mtt phong bì đtt ng htt stt có in huy hi tt Cao tt y Ttt Ntt n LHQ. Trttng cô ta tt tt u tt y, xanh xao. Tôi giới thi tt u và đtt ch vài tt i chào mtt ng cần cần bà Kari Mette. Khi đtt a tay nhtt n bó hoa htt ng tt bà Kari Mette, cô gtt đtt u, lí nhí hai tiếng cảm tt n. Theo sau bà Kari Mette, tôi đtt y cô gái theo mtt tt tt i đi riêng, không phải qua ki tt m soát. Mtt chi tt c xe tt n thtt tt ng và cô ý tá chtt s tt n bên ngoài. Khi phtt điều cô gái lên tt m trên mtt băng ca trong xe, tôi mtt i biết là cô ta đang mang btt u. Theo yêu cần cần cần cô ý tá, tôi ngtt i luôn trên xe tt n thtt tt ng, thtt ttng vtt btt nh vi tt n. Bà Kari Mette lái xe chtt y theo sau.

tt phòng nhtt n btt nh, khi nghe bà Kari Mette nói chuyện vtt i vtt bác sĩ, tôi mtt i biết cô gái này có tên Lê thtt Bích Ki tt u, 21 tu tt i, btt htt i tt c giam gi tt tt mtt hoang đtt o ngoài khtt i Thái Lan gtt n mtt năm, trtttt c khi đtttt c mtt tt tt c tt tt ng tu tt n cần nh phtt i htt p vtt i htt i quân Thái cần cần thoát. Cô ta đang mang thai htt n năm tháng, s tt c khtt e rtt t y tt u. Vi tt c tt u tiên phải làm là giúp cô s tt m htt i phtt c s tt c

Hành phúc xót xa

Tác Giả: Phạm Tín An Ninh
Thứ Ba, 07 Tháng 8 Năm 2012 21:12

khẽ và bo vào thái nhi.

Khi trở lại một số câu hỏi của bác sĩ, cô luôn nhìn tôi bằng đôi mắt thốt buồn và ái ngại, Một vài câu hỏi cô ngại ngại không muốn trả lời. Tôi tận tình báo cô cố yên tâm, nếu đi u nào chưa muốn nói ra, cô không cần thiết phải trả lời, tôi sẽ hiểu cách để nói lời với bác sĩ. Nhưng sau đó, tôi mới hiểu ra, ngại cô ngại chính là tôi chỉ không phải ông bác sĩ.

Mặc dù trước khi bắt đầu làm việc, tôi đã nói với cô là không ngại làm thông dịch như tôi đã phải ký giấy cam kết taushetsplikt (bản phiên báo một không ngại đi u tai nghe một thốt). Cô đã cố gắng tá dĩa vào phòng tắm rửa và thay áo quần báo nh việc. Khi trở ra, cô tận tình nhìn hỏi, bây giờ nhìn kể tôi thốt cô có khuôn mặt khá xinh, dù đôi mắt thốt buồn. Theo cô y tá dĩa cô lên một phòng riêng ở tầng ba, tôi báo y tá báo cáo chi tiết tình hình và để cô ngại đi u theo yêu cầu của cô, để cho cô nghe không ngại đi u đến dò của bác sĩ, hỏi cô thích ăn uống không gì để tôi nói lời với cô y tá, rồi chào cô ra về, sau khi chúc cô ăn ngon và tối nay có một giấc ngủ thốt bình yên. Cô nhìn tôi, nói cảm ơn rồi với vàng cúi xuống. Thoáng qua đôi mắt, tôi biết cô bận khoăn lo lắng, khi phải đi lại một mình. Tôi ghi sẽ đi n thốt trên mặt nh giấy nh để dĩa cô y tá. Báo là tránh nh báo nh nhân hay y tá cần đi u gì, cố gắng cho tôi.

Kể từ hôm nay, ngoài bản phiên thông dịch tôi còn là người thân quen duy nhất của cô. Hôm nào cô ngại ý thêm các thức ăn Việt nam, tôi báo bà xã tôi làm rửa mang đến cho cô, cùng mấy tờ báo Văn Nghệ Tiếng Phong, và tiếp quản của ông Duyên Anh mà cô thích để.

Sau một tuần lễ, sức khỏe của cô khá hơn, không y tá cho biết tâm trí chưa ổn định, cô thốt nh giấy tờ mình thức giấc rồi là hết, khóc lóc lúc nửa đêm. Cố vài ngày, bác sĩ Hauff tận tình Tâm Thốt đến thăm, cho cô quà, an ủi và khuyên cô hãy đọc sách, xem TV, cần nghỉ ngơi để bé sẽ chào đời, dù gì nó cũng là giấy tờ máu của mình. Có đi u gì cần, hoặc cảm thốt nh trong lòng, cô nói ra một lần ông đến thăm.

Cô không phải đến Sở Cảnh Sát để làm hồ sơ di trú như không ngại người tị nạn khác, mà do yêu cầu của Sở Tội Nạn, với tránh nh phòng Cảnh sát ngại ki u đã đích thân đến báo nh việc để gặp cô sáng hôm sau. Qua làm việc, tôi biết cô biết cô gái sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt.

Trước 75, mẹ cô là cô giáo và cha là một sĩ quan cấp tá, báo một tích tại Đà Nẵng khi Vùng I di tản. Với biên tập Báo Giá cùng với hôn phu. Anh là con trai lớn của một người báo nh cùng khóa

Hành phúc xót xa

Tác Giả: Phạm Tín An Ninh
Thứ Ba, 07 Tháng 8 Năm 2012 21:12

Võ Bä väi cha cô. Chißc thuyßn nhß chß theo 47 ngßi, ra khßi ba ngày thì gßp hai chißc ghe đánh cá cßa Thái Lan chßn lßi. Cß bßn gßn 20 tên mang dao búa và cß súng nßa, xông lên thuyßn uy hißp. Anh tài công bß gißt đßu tiên bßng búa đánh vào đßu, mßt vài thanh niên khße mßnh có ý chßng cß, lißn bß chém chßt. Chúng chia nhau lßc soát trên tàu và trên tßng ngßi đß cßp vàng bßc, đßng hß. Trßc khi rßi khßi thuyßn, chúng phá hßng máy, và bßt theo khoßng mßi cô gái. Khi hai tên trong bßn kéo Kßi u đi, ngßi vß hôn phu cßa Kßi u xông đßn đßnh gißt lßi Kßi u, bß chúng bßn bß thßng rßi đßp xußng bißn, trßc tißng la khóc thßt thanh cßa Kßi u cùng nhßng cô gái khác.

Vßa mßi lên tàu, bßn hßi tßc luân phiên hßm hißp nhßng cô gái bß chúng bßt theo. Tißng van xin la khóc quyßn vào âm thanh cßa nhßng ngßn sóng đßng nhß cũng đang thét gào phßn nß. Chß duy nhßt có Kßi u đßc thoát, không bß hißp, nhßng bß cßt cß hai tay vào phía sau phòng lái, và phßi chßng kißn hành đßng dã man, bß iß cßa bßn dã thú, cùng nhßng khuôn mßt sß hßi đau đßn ußt hßn tßt cùng cßa nhßng cô gái nßn nhßn.

- Tại sao cô lßi đßc tha, không bß chúng hißp? Anh cßnh sát ngßc nhiên hßi.
- Làm sao đßc tha. Có lß thßy tôi có chút nhan sßc, nên tên thuyßn trßng dành riêng tôi cho hßn. Khi ißy hßn đang lái tàu! Cô gái sßt sùi.

Tßi hôm ißy, cô đã bß cßp đi đßi con gái. Qua mßt ngày kinh hãi, bißt mình không thß chßng cß, cô đã nßm im phó thác cho sß phßn. Trong khi thân xác bß dày vò, cô nghĩ đßn cßnh ngßi yêu vßa bß gißt tßc tßi trßa nay, cßn chßt lßi gißa hai hàm răng ißa máu.

Tay thuyßn trßng hßi tßc không đánh đßp hành hß cô nhß nhßng cô gái khác. Hßn sẵn sóc, mang cho cô mßt tô cháo cá nóng, nhß nhß đß dành cô ăn, nhßng cô không thß nào nußt nßi, dù bßng đang đói. Nßm thißp đi cß mßt ngày trong phòng lái, khi nghe tißng ißn ào gßi nhau cßa bßn hßi tßc, gißt mình thßc đßy, cô thßy tàu cßp vào mßt hßn đßo.

Sau khi ra lßnh cho đám thußc hß qußng neo, tay thuyßn trßng cßng cô trên lßng, lßi vào bß. Cô ngßc nhiên rßng mình khi không thßy các cô gái khác. Sß phßn hß ra sao? Cô bßt kín hai tai, nhßng tißng van xin kêu khóc hãi hùng cßa ngày hôm qua nhß mußn vß tung đßu óc. Cô tßng hß bß hißp cho đßn chßt, rßi qußng xác xußng bißn. Thßt thßm thßng tßi nghißp. Nhßng dù sao hß cũng không phßi sßng cß mßt đßi thßa thßi trong nßi dày vò, mßc cßm và vô vßng nhß cô. Bißn xanh sß ôm ißp vß vß cß thân xác lßn linh hßn hß. Là cánh hoa tß tßi duy nhßt còn sót lßi sau mßt ngày đêm đông bão, cô ví mình chßng khác nào rác rßi ißp vào mßt nßi hoang vßng. Cô tß hßi, đó có phßi là đßi u may mßn?

Hành phúc xót xa

Tác Giả: Phạm Tín An Ninh
Thứ Ba, 07 Tháng 8 Năm 2012 21:12

Anh cứ nh sát ng i b t đ ng nghe cô k , th nh tho ng ng c m t lên tr n nhà đ gi u nh ng gi t n c m t. Tôi th m t i nghi p cho anh ta, m t ng i sinh ra và l n lên trên m t v ng qu c an bình, giàu có, hà c g i ph i khóc cho n i đau th ng, b t h nh c a dân t c tôi. Chúng tôi đ ng l i khi th y cô gái s t sùi. Tôi đ ng d y đi l y m y t gi y soft cho cô lau n c m t và m i cô m t ly n c saft.

- R i đ i s ng c a cô trên đ o ra sao tr c khi cô đ c c u thoát? Anh cứ nh sát h i.

- Tôi đ c đ a vào m t cái hang đá khá l n, có s n m t s th c ăn, n c u ng và c áo qu n cùng nhi u v t đ ng mà có l b n h c p đ c t nh ng l n tr c.

Đó là m t đ o hoang. M t trong nh ng “h u tr m”. C b n, năm hôm, có khi c tu n l , b n h i t c tr v đây ngh ng i đôi ngày, chia chác “chi n l i ph m”, r i l i ra đi. Ti p t c nh ng chuy n làm ăn khác, ho c vào b l y thêm nhiên li u, l ng th c. Tay thuy n tr ng cao l n, tóc ph t i l ng, c ngày ch m c m t cái qu n short vàng, ph i t m thân tr n đen đúa v i đ y nh ng hình xăm. Không bi t vì nghĩ là cô không hi u ti ng Thái hay là b n tính ít nói, c ngày h n l m li, ch th nh tho ng m m c i. H n lu c tôm cá t i ép cô ăn và b t cô u ng r u. Mi ng h n lúc nào cũng n ng n c mùi r u. Đôi m t đ ng u. R u giúp h n tr thành con h đoi cu ng b o trên t m thân li u y u c a cô. H n l t h t áo qu n cô, làm nhi u cách h u t o kích thích, nh ng c thân xác và tâm h n cô đã tr thành g đá, l nh lũng, không còn c m giác. Ch bi t nh m m t ch u đ ng đau đ n, đ cho h n ta m c tình hành h .

B n h ra đi t lúc tr i ch a sáng. Khi cô th c d y chung quanh v ng l ng, ngoài ti ng sóng bi n rì rào. C m giác da th t rã r i. Ph i ng i khá lâu m i đ ng d y đ c. Cô chui ra kh i hang, trèo xu ng h c núi tìm đ ng ra bi n. Hôm nay tr i n ng, bi n êm. Nhìn bi n mênh mông, trong gió nghe nh có ti ng g i tên mình, cô gi t mình nghĩ t i ng i yêu và nh ng cô gái đ ng hành b t h nh. Cô xăn qu n l i xu ng, v c m t v c n c r a m t. N c bi n làm rất khóe m t, nh ng giúp cô t nh táo. B ng cô nghĩ đ n cái ch t. Ch c n l i ra xa đ cho sóng cu n đi là cô s g p l i ng i tình đ đầu đó đ i đ y đ ng và sóng bi n có th r a b t ph n nào nh nh p trên t m thân, mà bao nhiêu l n, m đã ôm cô d n dò ph i c gi gìn, tr c lúc t bi t ra đi. Ch t nh t i m , nh các em, cô đ ng b t đ ng nghe lòng đ b i h i.

Gió t bi n kh i th i t i nh mu n an i v v , giúp cô tìm l i m t chút yên . Cô b c lên đi đ c theo b bi n. Ti p t c nghĩ đ n m và hai đ a em nh đ i. Gi này không bi t h ra sao. Có

Hồnh phúc xót xa

Tác Giả: Phm Tín An Ninh
Thứ Ba, 07 Tháng 8 Năm 2012 21:12

biết mình đang lơu lơc trên mặt hoang đơ xa lơ giơ a trơ i biế n mênh mông vớ i tồ m thân hoen ồ ê chồ . Hay là vớ n đang hy vớ ng đờ a con gái, ngồ ồ i chồ cồ a mình đã đờ n đờ ồ c mồ t xồ thiên đờ ồ ng nào, đờ có thồ cồ u sồ ng cồ gia đình đang ồ bồ ồ c đờ ồ ng cùng. Bao nhiêu vớ n liồ ng chồ t chiu dành đờ m đờ ồ c, kồ cồ chiồ c nhồ n cồ ồ i và sồ i dây chuyồ n vàng mà bà ngoồ i đã đeo lên cồ mồ ngày vu quy, cũng chồ đờ gom góp mua mồ t cây vàng, và phồ i nắ nồ lơ m mồ i đờ ồ c đờ ồ c mồ t nồ a cho chồ tàu, nồ a còn lơ i khi nào đờ n nồ i sồ trồ . Sau ngày cha cô vĩnh viồ n không vồ , cùng nhiồ u đờ ng đờ i gồ i xác thân ồ mồ t nồ i vô danh nào đó, rồ i cồ miồ n Nam đang trồ phú, hồnh phúc mồ t thồ i, bồ ng đờ ng trồ nên đỏi nghèo, chia ly tan tác, cũng nhồ nhồ ng gia đình sĩ quan công chồ c khác, mồ con cô đã trồ i qua bao tháng năm cùng cồ c. Cô đã phồ i bồ hồ c, phồ mồ buôn tồ o bán tồ n, mà cồ nhà vớ n bồ a đỏi bồ a no. Nghĩ đờ n tồ ồ ng lai mồ t mồ cồ a mồ y đờ a con, mồ bàn vớ i cô, chồ còn cách duy nhồ t, là cô phồ i ra đi. Bao lơ n tìm đờ ồ c mồ i, nhồ ng lo cho thân gái đờ m trồ ồ ng, có biế t bao đờ u bồ t trồ c, cuồ i cùng bà rồ t vui mồ ng khi có ngồ ồ i yêu cồ a cô, cũng là con cồ a mồ t ngồ ồ i bồ n cùng khóa vớ i chồ ng, cùng đi vớ i con gái. Trồ ồ c ngày đi, hai gia đình gồ p nhau, tồ chồ c mồ t lơ đính hôn rồ t vớ i vàng, đờ n giồ n.

Cô bồ ồ c đi nhồ ng bồ ồ c vô hồ n trên nhồ ng bồ t sóng xô bồ , hình dung tồ i tuồ i ồ u thồ và cồ mồ t thồ i cùng gia đình sồ ng trong hồnh phúc. Nhồ mồ y năm cha cô đờ ồ c đờ i vồ làm huồ n luyồ n viên trồ ồ ng Võ Bồ Đà Lồ t, nồ i ông đã gồ p mồ cô, khi còn là mồ t sinh viên sĩ quan trai trồ , tồ ng đờ ng trên đờ nh Lâm Viên vớ i hào khí ngút trồ i. Nồ i ông cùng bè bồ n đờ ng môn, đã quồ xuồ ng vũ đình trồ ồ ng trong ngày mắ khóa, giồ a không khí uy linh, đờ a tay thồ quyồ t bồ o vồ núi sông. Cô cũng nhồ tồ i đám bồ n bè mồ t thồ i nhồ đờ i. Không biế t nhồ ng cánh chim non hồ n nhiên ngày ồ y, giồ tồ n mắ trôi đờ t vồ đầu sau cồ n bão lơ a. Cũng nhồ cô, tồ t cồ đã mồ t rồ i, cồ mồ t bồ u trồ i xanh bao la vớ i bao nhiêu ồ ồ c vớ ng thuồ nào. Không bao giồ còn tìm lơ i đờ ồ c!

Đờ u óc mồ hồ , tồ ồ ng mình đang đi tìm đờ u vồ t tuồ i thồ bên bồ hồ Xuân Hồ ồ ng thồ mồ ng. Khi nghiềng mình đờ tìm ngôi nhà Thồ y Tồ , nồ i lơ n đờ u hò hồ n ngồ ồ i yêu, cô bồ ng giồ t mình nhồ n ra tồ ng đá trên hoang đờ o, nồ i cô bồ giam lơ ng tồ mồ y hôm nay. Giồ c mồ xồ a ngồ n ngồ i vồ tan nhồ bồ t biồ n. Ngồ i bồ t xuồ ng cát, thồ n thồ gồ i mồ , gồ i em, và gồ i tên ngồ ồ i tình. Cô gồ i đờ n khan cồ cồ , đờ chồ nghe tồ ng mình đờ i lơ i tồ đờ i đờ ồ ng mênh mông xa thồ m, không tìm thồ y chân trồ i. Cô đã bồ t khóc.

o O o

Hình phúc xốt xa

Tác Giả: Phám Tín An Ninh

Thứ Ba, 07 Tháng 8 Năm 2012 21:12

